

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยกขบวนสินค้า GI ข้าว-ชา-กาแฟ ผลผลิตใหม่ต้นฤดู

บุกใจกลางกรุงในงาน Rice Fest – Coffee Fest ณ ศูนย์สิริกิติ์

ชวนอุดหนุนเกษตรกร GI โดยตรง มอบเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักปีใหม่นี้

กรมทรัพย์สินทางปัญญา นำผู้ประกอบการข้าว ชา กาแฟ สินค้า GI จากทั่วประเทศทุกภูมิภาค ร่วมจำหน่ายในงาน “Thailand Rice Fest 2024” และ “Thailand Coffee Fest Year End 2024” งานข้าวและกาแฟสุดคูลแห่งปี ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นำข้าวใหม่ต้นฤดูจากหลากหลายภูมิภาค กาแฟและชาแห่งอัตลักษณ์พื้นถิ่น สินค้า GI ที่ปลูกด้วยความตั้งใจจากกลุ่มเกษตรกร GI ชวนอุดหนุนผู้ประกอบการ GI ชื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนที่คุณรัก ระหว่างวันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 6 บูธ G1

นางสาวนุสรรา กาญจนกุล อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยว่า “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI นับเป็นซอฟต์แวร์ที่สำคัญของไทย ซึ่งสินค้า GI โดยเฉพาะข้าวและกาแฟเป็นสินค้าสร้างรายได้ให้กับประเทศมาอย่างยาวนาน ด้วยคุณภาพเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ตลอดจนภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งปัจจุบัน สินค้า GI ขึ้นทะเบียนแล้ว 216 สินค้า โดยมีสินค้าในกลุ่มข้าว 23 รายการ กาแฟ 10 รายการ และชา อีก 1 รายการ สร้างมูลค่าทางการตลาดรวมกว่า 4,462 ล้านบาท และมีสินค้า GI จำพวกข้าวและกาแฟของไทยได้รับขึ้นทะเบียน GI กว่า 30 ประเทศ เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และกัมพูชา เป็นต้น

นางสาวนุสรรา กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญานำผู้ประกอบการ GI มาจำหน่ายในงานดังกล่าว เป็นปีที่ 2 แล้ว ซึ่งการส่งเสริมช่องทางการตลาดและการสร้างการรับรู้ให้สาธารณชนได้รู้จักสินค้า GI เป็นอีกภารกิจสำคัญของกรมทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสร้างโอกาสให้สินค้า GI ในขยายฐานกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้กับสินค้า GI ต่อไป เพราะกรมฯ เชื่อมั่นว่า เมื่อกลุ่มผู้บริโภคได้รับรู้และรับทราบถึงเรื่องราวความเป็นมาว่ากว่าจะได้เป็นสินค้า GI ที่ต้องอาศัยทั้งสิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรให้และอาศัยความตั้งใจของผู้ผลิตในทุกๆ ขั้นตอนกว่าจะได้มาเป็นสินค้า GI ส่งผลให้ผู้บริโภคยินดีที่จะสนับสนุนผู้ผลิตและผู้ประกอบการ GI อย่างมั่นใจ”

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้คัดสรรสุดยอดข้าว กาแฟ และชา GI จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 12 รายการ มาไว้ในงานเดียว ได้แก่ (1) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ศรีสะเกษ (2) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (3) ข้าวไร้ลิ้มผัวเพชรบูรณ์ (4) ข้าวกำลังานนา จ.พะเยา (5) ข้าวหอมใบเตยนครสวรรค์ และ (6) ข้าวเหนียวเขาวงกตสินธุ์ (7) กาแฟดอยตุง จ.เชียงราย (8) กาแฟเทพเสด็จ จ. เชียงใหม่ (9) กาแฟระนอง (10) กาแฟดอยมูเซอตาก (11) กาแฟถ้ำสิงห์ชุมพร และ (12) ชาเชียงราย โดยภายในงานทุกท่านจะได้มีโอกาสชิม 2 กาแฟ GI ที่ขึ้นทะเบียนล่าสุด คือ กาแฟระนองและกาแฟดอยมูเซอตาก พร้อมมีการจัดกิจกรรมชิมข้าว GI เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสรสชาติเฉพาะตัวของข้าว GI แต่ละรายการอีกด้วย จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมอุดหนุนและเป็นกำลังใจให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ GI ได้ที่ GI Pavilion ฮอลล์ 6 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2567 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : GI Thailand” นางสาวนุสรรา กล่าวทิ้งท้าย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ธันวาคม 2567